



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น เพื่อนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปศึกษาดูงานตามโครงการและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ จำนวน ๓ รุ่น พร้อมประกันบุคคลระหว่างเดินทาง รายละเอียดตามแนบท้าย

ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๐๐๐.- บาท
(-สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เวลาใช้ในห้องสอบราคา) ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (บริเวณหน้าห้องประชุม ๑) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยยึดเวลาตามนาฬิกากลางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดไว้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๘๐-๓๕๖๗ ต่อ ๔๐๕ ในวันเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ www.nakhonsawanpao.go.th หรือ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายมานพ บุญผสม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์